



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว  
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับ  
พนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอ  
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอกำแพงแสน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด  
นครปฐม ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๕,๑๓๐ ไร่ หรือประมาณ ๒๔.๒๐๘ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติด  
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ทิศใต้ติดตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน ทิศตะวันออกติดตำบลลำเหย  
อำเภอดอนตูม ทิศตะวันตกติดเทศบาลตำบลกำแพงแสนและตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน เส้นทาง  
คมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านถนนมาลัยแมน มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากประตูชุมพวงวังน้ำเขียวและ  
ห้างโลตัสกำแพงแสน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเส้นทางสำหรับการเดินทางมา  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ก็ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหรือเส้นทางขาดแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไข  
เพิ่มเติม หมวด ๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๒๐๕(๗) และประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการ  
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม สำหรับการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว นายกองคองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังน้ำเขียว จึงประกาศกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน  
ส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ดังนี้

๑.การมาปฏิบัติราชการ ในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ หรือ ครั้งที่ ๒ ในแต่ละครึ่ง หากพนักงานส่วน  
ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มาปฏิบัติราชการ ตรงตามเวลา ไม่มาสาย ไม่ขาดหรือไม่ละทิ้งหรือ  
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเสียสละและอุทิศเวลาราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง  
ในรอบครึ่งปีงบประมาณ

๒.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค - ๓๑ มี.ค) มาสายได้ไม่เกิน ๓๐ ครั้ง  
ลาป่วยและลากิจไม่เกิน ๒๓ วันทำการ ไม่รวมวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้

- (ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
- (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
- (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว  
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
- (ง) ลาป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเกิดอันตรายในขณะที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ  
ในขณะที่เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(จ) ลาพักผ่อน...

(จ) ลาพักผ่อน

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

การนับจำนวนวันลา ไม่เกินยี่สิบสามวันลา สำหรับวันลาปฏิบัติงานส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ

๓. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.) มาสายได้ไม่เกิน ๓๐ ครั้ง ลาป่วยและลากิจไม่เกิน ๒๓ วันทำการ (ไม่รวมวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมคกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน

(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ

(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(จ) ลาพักผ่อน

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับการลาปฏิบัติงานส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้นำสรุปผล การลา มาสาย เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อเสนอความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเพื่อเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากมีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ผู้ใดฝ่าฝืน จงใจหรือมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับโทษทางวินัย ๕ สถาน ตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมพร ภักตร์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว